



ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๓/๒๕๖๓
เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการสอบบัญชี

เพื่อเพิ่มคุณภาพในการออกมาตรฐานการสอบบัญชี และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเป็นมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและรอบด้าน อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ (๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงกำหนดขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการสอบบัญชีไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการสอบบัญชี ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“มาตรฐานการสอบบัญชี” หมายรวมถึง มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น และคำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ

“มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ” หมายรวมถึง มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น และคำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ ของคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB)

ข้อ ๔ สภาวิชาชีพบัญชีมีการกำหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนในเรื่องของการเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพสอบบัญชีให้เป็นผู้มีอาชีพ มีจรรยาบรรณเพื่อให้บริการ และพร้อมรับการแข่งขันในระดับสากล จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการออกมาตรฐานการสอบบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชีมีความประสงค์ที่ต้องการให้กระบวนการทำงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในประเทศไทย มีคุณภาพ เชื่อถือได้ เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน จึงกำหนดขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการสอบบัญชีเป็น ๖ ขั้นตอน ดังนี้

๔.๑ การศึกษา วิจัย และติดตามมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ของ International Federation of Accountants (IFAC) ซึ่งข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบรายงานการอภิปราย (Discussion paper) หรือร่างมาตรฐานการสอบบัญชีที่เปิดเผย (Exposure Draft - ED) ของคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) ซึ่ง IAASB จะมีการขอความเห็น (Comment letter) จากแต่ละประเทศ โดยมีระยะเวลารับฟังความคิดเห็นประมาณ ๑๒๐ วันนับจากวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข้างต้นลงในเว็บไซต์ของ IFAC คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีจะดำเนินการศึกษาและพิจารณาเนื้อหาของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยวิเคราะห์กับหลักการสอบบัญชี และเผยแพร่สรุปเนื้อหาและผลการศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผ่านวิธีการดังนี้

- เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชีสำหรับร่างมาตรฐานการสอบบัญชี (ED) ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการที่ซับซ้อนและ/หรือมีนัยสำคัญ ผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีหรือจดหมายข่าว ภายในกำหนดระยะเวลาของ IFAC
- จัดสัมมนาให้กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับร่างมาตรฐานการสอบบัญชี (ED) ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการที่ซับซ้อนและ/หรือมีนัยสำคัญ ภายในกำหนดระยะเวลาของ IFAC
- เผยแพร่ comment letter ทุกฉบับที่มีการตอบไปยัง IAASB ผ่านเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี ภายใน ๑ เดือนนับจากวันที่ส่ง comment letter

๔.๒ การวางแผนงานในการจัดทำมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีจะวางแผนในการจัดทำมาตรฐานการสอบบัญชี โดยพิจารณาจากแผนการจัดทำมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศของ IAASB (IAASB Work plan) ในการยกร่างมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศที่ IAASB ออกประกาศ และเผยแพร่มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับสมบูรณ์ ซึ่งโดยปกติ IAASB จะมีการประกาศเผยแพร่มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้อย่างน้อย ๑๘ เดือน ถึง ๒๔ เดือน ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่มีการปรับปรุงและความซับซ้อนของมาตรฐานการสอบบัญชี

๔.๓ การจัดทำร่างมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีจัดทำมาตรฐานการสอบบัญชี โดยยกร่างมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นภาษาไทยจากมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ และนำผลการศึกษาผลกระทบจากการนำมาใช้ในประเทศไทยมาพิจารณาต่อไป หากเป็นฉบับจัดทำใหม่ใช้ระยะเวลาในการยกร่างอย่างน้อย ๖ เดือน นับจากวันที่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่เผยแพร่มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศลงในเว็บไซต์ของ IFAC หากเป็นฉบับปรับปรุงจากฉบับเดิมใช้ระยะเวลาในการยกร่างอย่างน้อย ๓ เดือน นับจากวันที่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่เผยแพร่มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศลงในเว็บไซต์ของ IFAC

๔.๔ การสื่อสารให้สาธารณชนรับรู้เป็นการทั่วไปต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชี

หลังจากการศึกษาผลกระทบแล้ว คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีจะเผยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับภาษาไทยผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี เพื่อรับฟังความคิดเห็น และ/หรือดำเนินการสื่อสารให้สาธารณชนรับรู้เป็นการทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบจากการนำมาตรฐานการสอบบัญชีไปใช้ โดยกระบวนการจัดการสื่อสารให้สาธารณชนรับรู้เป็นการทั่วไปกำหนด ดังนี้

๔.๔.๑ สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในการสื่อสารให้สาธารณชนรับรู้เป็นการทั่วไป (Hearing)

ในกรณีที่มาตรฐานมีการเปลี่ยนแปลงหลักการที่ซับซ้อนและ/หรือมีนัยสำคัญ โดยจะมีการดำเนินการเป็น ๒ ช่วง คือ

- ช่วงที่ ๑ ช่วงการนำเสนอหลักการ (Concept Release) เช่น การสื่อสารให้สาธารณชนรับรู้เป็นการทั่วไป หรือการจัดสัมมนาเฉพาะกลุ่ม (Focus group) และ
- ช่วงที่ ๒ ช่วงการนำเสนอร่างมาตรฐานการสอบบัญชี (Standard Draft) เช่น การสื่อสารให้สาธารณชนรับรู้เป็นการทั่วไป โดยจะเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ อาจมีการยกเว้นไม่ทำการสื่อสารให้สาธารณชนรับรู้เป็นการทั่วไป ได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุจำเป็น ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากมาก โดยหากไม่เร่งดำเนินการจะเกิดผลเสียหายต่อผู้ที่ต้องนำมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น ๆ ไปปฏิบัติอย่างเร่งด่วน เป็นต้น ซึ่งการยกเว้นไม่ทำการสื่อสารให้สาธารณชนรับรู้เป็นการทั่วไปจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

๔.๔.๒ ระยะเวลา

ระยะเวลาที่ใช้ในการรับฟังความคิดเห็นจะต้องมีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับความยากง่ายหรือความซับซ้อนของมาตรฐานการสอบบัญชีในแต่ละเรื่อง โดยกรณีมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและการอ้างอิงมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการใดในมาตรฐานการสอบบัญชี) จะมีระยะเวลารับฟังความคิดเห็นประมาณ ๓๐ วันนับจากวันที่มีการยกร่างแรกของมาตรฐานการสอบบัญชีเสร็จสิ้น หรือหากเป็นมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแต่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติจะมีระยะเวลารับฟังความคิดเห็นประมาณ ๖๐ วันนับจากวันที่มีการยกร่างแรกของมาตรฐานการสอบบัญชีเสร็จสิ้น หรือหากเป็นมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ จะมีระยะเวลารับฟังความคิดเห็นประมาณ ๑๒๐ วันนับจากวันที่มีการยกร่างแรกของมาตรฐานการสอบบัญชีเสร็จสิ้น โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีจะดำเนินการสื่อสารผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนอย่างมีนัยสำคัญในทางปฏิบัติให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าประมาณ ๑ ปี ก่อนวันถือปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับดังกล่าว

๔.๔.๓ ช่องทางการเข้าถึงเอกสารการสื่อสารให้สาธารณชนรับรู้เป็นการทั่วไป

สภาวิชาชีพบัญชีจะมีการเผยแพร่เอกสารที่ใช้ในการสื่อสารให้สาธารณชนรับรู้เป็นการทั่วไปผ่านช่องทางที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยช่องทางหลักที่ใช้ในปัจจุบันคือ ผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี (www.tfac.or.th) เฟสบุ๊กไลฟ์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่มีการสื่อสารให้สาธารณชนรับรู้เป็นการทั่วไปโดยการจัดประชุม สภาวิชาชีพบัญชีจะเผยแพร่เอกสารที่ใช้ในการสื่อสารให้สาธารณชนรับรู้เป็นการทั่วไปล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีเวลาเพียงพอที่จะทำความเข้าใจและเตรียมตัวในการเสนอความคิดเห็น ทั้งนี้ โดยปกติแล้วคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ด้านมาตรฐานการสอบบัญชีจะเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้งด้วยเพื่อร่วมกันตอบคำถามในเชิงหลักการของมาตรฐานการสอบบัญชี

๔.๔.๔ เอกสารที่ใช้ในการรับฟังความคิดเห็น

เอกสารที่ใช้ในการรับฟังความคิดเห็นจะถูกจัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงความเพียงพอของรายละเอียดสำหรับมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาซับซ้อน โดยครอบคลุมถึงหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์ในการออกมาตรฐานการสอบบัญชี ประเด็นผลกระทบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการนำมาตรฐานการสอบบัญชีมาถือปฏิบัติเพื่อรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น รวมถึงช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ โดยใช้ภาษาที่อ่านและเข้าใจได้ง่าย หลีกเลี่ยงการใช้คำที่เป็นคำศัพท์เทคนิคมากเกินไป

๔.๔.๕ การทำผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีจะนำกระบวนการวิเคราะห์และจำแนกกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกมาตรฐานการสอบบัญชีในเรื่องเฉพาะมาตรฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญและมีผลกระทบมาก โดยต้องดำเนินการเพื่อให้เข้าถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความสำคัญและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการออกมาตรฐานการสอบบัญชีเรื่องนั้น ๆ ในระดับมากที่สุด และนำความคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาในการออกมาตรฐานการสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป

๔.๔.๖ การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

สภาวิชาชีพบัญชีจะทำการเผยแพร่สรุปผลการสื่อสารให้สาธารณชนรับรู้เป็นการทั่วไปโดยรวมผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี (www.tfac.or.th) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมและผู้สนใจสามารถทราบถึงผลสรุปจากการสื่อสารให้สาธารณชนรับรู้เป็นการทั่วไป รวมถึงการที่สภาวิชาชีพบัญชีนำความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมการประชุมมาใช้ร่วมพิจารณา เพื่อประโยชน์ในการออกมาตรฐานการสอบบัญชี

๔.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยใช้ระยะเวลาในการนำเสนอ ๑ เดือน หลังจากได้รับความเห็นชอบจึงจัดทำเป็นประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อนำเสนอต่อนายกสภาวิชาชีพบัญชีลงนามอนุมัติ และเผยแพร่ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีดังกล่าวพร้อมมาตรฐานการสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบลงเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพสอบบัญชีรับทราบการประกาศใช้

ในกรณีที่ต้องปรับปรุงร่างมาตรฐานการสอบบัญชีต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อพิจารณาการปรับปรุงและอนุมัติร่างมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่อีกครั้ง

๔.๖ กระบวนการหลังจากที่มาตรฐานการสอบบัญชีได้รับการเผยแพร่

หลังจากที่ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อเผยแพร่มาตรฐานการสอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีจะเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีหรือ จดหมายข่าว และ/หรือจัดหลักสูตรอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สรุปขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการสอบบัญชีดังตารางแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวรวิทย์ เจนธนากุล)
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

ผังขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการสอบบัญชี				
รายละเอียด/รูปแบบการจัดเอกสาร	ขั้นตอน	ระยะเวลา		
		ฉบับเดิม ปรับแก้ บางส่วน	ฉบับเดิม ปรับแก้ อย่าง มีนัยสำคัญ	ฉบับ จัดทำใหม่
IAASB เผยแพร่ Discussion paper หรือ Exposure Draft บนเว็บไซต์	๑. IAASB เผยแพร่ Discussion paper หรือ Exposure Draft บนเว็บไซต์ โดยให้แต่ละประเทศแสดงความเห็นผ่าน Comment letter	ประมาณ ๑๒๐ วัน นับจากวันที่เผยแพร่		
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ติดตาม ศึกษา และพิจารณาเนื้อหาของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ	คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ได้รับข้อมูล Exposure Draft นำมาศึกษาและพิจารณาเนื้อหาของมาตรฐานการสอบบัญชี ระหว่างประเทศที่มีการปรับปรุงหรือออกใหม่ เกี่ยวกับผลกระทบและเผยแพร่สรุปเนื้อหาและผลการศึกษาโดยผ่านบทความและการสัมมนา	ภายในกำหนดระยะเวลาของ IFAC		
วางแผนงานในการจัดทำมาตรฐานการสอบบัญชี	๒. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี วางแผนงานในการจัดทำมาตรฐานการสอบบัญชี โดยพิจารณาจากมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศฉบับสมบูรณ์ ตามแผนงานของ IAASB	เมื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชี ผ่านทางเว็บไซต์ของ IFAC		
จัดทำร่างมาตรฐานการสอบบัญชี	๓. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ก่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นภาษาไทย จากมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ และ ศึกษาผลกระทบจากการนำมาตรฐานการสอบบัญชีมาใช้ต่อไป	อย่างน้อย ๓ เดือน	อย่างน้อย ๖ เดือน	อย่างน้อย ๖ เดือน
ดำเนินการสื่อสารให้สาธารณชนรับรู้ เป็นการทั่วไปต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชี	๔. เผยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบัญชีผ่านทาง เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี และ/หรือการสื่อสารให้ สาธารณชนรับรู้เป็นการทั่วไป เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบจากการนำมาตรฐานการสอบบัญชีไปปฏิบัติ หลังจากเผยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบัญชีบนเว็บไซต์แล้ว	โดยปกติ ประมาณ ๓๐ วัน	โดยปกติ ประมาณ ๖๐ วัน	โดยปกติ ประมาณ ๑๒๐ วัน
นำเสนอร่างมาตรฐานการสอบบัญชีต่อ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	๕. นำเสนอร่างมาตรฐานการสอบบัญชีต่อ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี หลังจากผ่านความเห็นชอบจึงจัดทำเป็นประกาศสภาวิชาชีพบัญชี และเผยแพร่ลงเว็บไซต์	๑ เดือน		
จัดทำประกาศสภาวิชาชีพบัญชีและเผยแพร่ มาตรฐานการสอบบัญชีบนเว็บไซต์				
สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องผ่าน บทความ และ/หรือการอบรม	๖. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี จะ เผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์หรือ จัดหมายข่าว และ/หรือจัดหลักสูตรอบรม เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง			